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Cyflwyniad 
 
Cyfarfuwyd â Peter wrth iddo gyrraedd ac aed ag ef ar daith drwy’r caffi.  
   
Yn ystod y daith hon, siaradodd Peter â phobl sy’n gweithio yn y caffi, ac yn 
benodol â:  

• Rob Khoo (Cydlynydd y Caffi),  

• Roger Edwards (y Rheolwr Codi Arian) 

• Magdalena Chojnowska (Cynorthwy-ydd Cyllid) 
 
Yn ystod y drafodaeth, clywodd Peter am:  

• hanes a chefndir yr Ymddiriedolaeth Arloesi a’r Park View Café 

• effaith y prosiect, a 

• phrofiadau rheolwyr y prosiect o sicrhau arian Ewropeaidd.  
 
Manylir y prif faterion yn ymwneud â’r themâu hyn isod.  
 
Hanes a chefndir yr Ymddiriedolaeth Arloesi a’r Park View Café  
 
Nod yr Ymddiriedolaeth Arloesi yw galluogi pawb sydd ag anabledd, afiechyd 
neu broblemau iechyd meddwl i fyw bywydau gwerthfawr yn y gymuned. 
 

Mae’r Ymddiriedolaeth Arloesi ar hyn o bryd yn cyflogi oddeutu 300 o staff ac 
mae ei throsiant ychydig dan £7 miliwn y flwyddyn. Cafodd ei chychwyn fel 
prosiect gwirfoddoli myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1967. Mae’r 
ymddiriedolaeth yn derbyn arian oddi wrth ystod o ffynonellau, gan gynnwys: 
contractau awdurdodau lleol Caerdydd a Bro Morgannwg, Ewrop, Llywodraeth 
Cymru, cronfeydd ymddiriedolaeth, rhoddion a menterau cymdeithasol. 

Mae’r ymddiriedolaeth yn gyfrifol am ystod eang o brosiectau a chynlluniau 
byw â chymorth, gan gynnwys cymorth i denantiaid, Quest Employment 
Agency a sawl caffi (sy’n rhoi hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl y mae 
angen cymorth arnynt).  

  

Un o’r caffis hyn yw Park View, a sefydlwyd gyda chymorth Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop ac a gafodd gymorth y Loteri Fawr yn ddiweddar at ei 



ddatblygu’n fenter gymdeithasol. Mae safle’r caffi’n cael ei rentu oddi wrth 
eglwys Sant Luc. 
 
Penodir mentor i bob hyfforddai yn y caffi i weithio gydag ef i lunio cynllun 
datblygu personol pwrpasol sy’n ymgorffori’r anghenion hyfforddiant a nodwyd 
iddynt a’u dyheadau gyrfaol. Mae lleoliadau hyfforddi’n hyblyg ond fe’u 
cynllunnir fel bod iddynt derfyn amser â llwybr cynnydd wedi’i nodi’n glir. 
Cynorthwyir y broses hon fel y bydd y mentor yn cynorthwyo’r cleient ar gam 
nesaf ei ddatblygiad ar ôl yr hyfforddiant, boed yn gyflogaeth â chymorth, 
gwirfoddoli neu addysg bellach. 
 
Effaith y Park View Café  
 
Mae natur ei gontract â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn 
golygu y gall y caffi yrru anfoneb ato pan fydd yn cyflawni canlyniadau 
perthnasol (h.y. cyfranogwr yn ennill cymhwyster, yn dechrau cyflogaeth, yn 
gwirfoddoli ac ati) yn ôl ‘cerrig milltir’ cyflawni penodol. Mae gan y cyfryw 
ganlyniadau ddiffiniadau clir ac maent yn gofyn cadarnhad y gellir ei archwilio 
(megis llythyr gan gyflogwr i gadarnhau bod person wedi dechrau ym myd 
gwaith). Ysgrifennir crynodeb o’r canlyniadau hyn ddiwedd pob chwarter.  
 
Ddiwedd Medi 2011, gallai’r caffi felly ddatgan iddo gyflogi 29 cyfranogwr, gan 
alluogi dau i barhau â’u haddysg, dau i wirfoddoli, a 10 i ennill cymwysterau, 
gyda chanlyniad cadarnhaol i 27.  
 
Hysbyswyd staff bod posibilrwydd y byddai swyddogion y Comisiwn 
Ewropeaidd, Swyddfa Archwilio Cymru, WEFO ac yn y blaen yn cynnal 
archwiliad dirybudd ac fe’u hysbyswyd am bwysigrwydd cadw cofnodion 
cywir. Gan fod llai o brosiectau yn y rownd bresennol, mae’r prosiectau hyn yn 
fwy tebygol o gael eu harchwilio. 
 
Mae nifer y bobl sy’n defnyddio’r caffi’n golygu nad oes digon o incwm i dalu’r 
hyfforddeion sy’n gweithio yno. Er hynny, mae’n bwysig nodi petai’r caffi’n 
mynd yn rhy fasnachol, gallai’r staff ei chael yn anodd i roi’r gefnogaeth 
briodol i bobl a chanddynt anableddau dysgu. Pe bai’r caffi’n rhy fasnachol, 
gallai hynny effeithio’n andwyol ar bobl â phroblemau iechyd meddwl a gall eu 
cyflwr waethygu o’r herwydd. 
 
Profiadau o ceisio arian Ewropeaidd 
 
Mae’r Ymddiriedolaeth Arloesi’n rhagweld derbyn cyfanswm o £180,000 o 
gronfeydd strwythurol Ewrop, drwy raglen Porth Ymgysylltu’r WCVA. Nodwyd 
mai hon yw un o’r ychydig gronfeydd nad effeithiwyd arni gan y dirwasgiad, 
ond bod y rownd ar gyfer 2014-20 eto’n destun trafodaeth—mae’n bwysig i 
Gymru  gadw lefel yr arian y mae’n ei dderbyn ar hyn o bryd. Mae hyn er 
mwyd sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi’r bobl hynny sydd dan anfantais 
ddifrifol o ran eu mynediad i gyflogaeth, hyfforddiant ac addysg bellach. 
 
O ran ceisio am arian Ewropeaidd drwy’r Porth Ymgysylltu, mae 
ymgynghorwyr lleol ym mhob maes a all roi cymorth. Lleolir yr ymgynghorwyr 
yng Ngwasanaeth Cymunedol Gwirfoddol Caerdydd ac yng Nghanolfan 
Gwirfoddol y Fro. 
 



Nodwyd i’r arian hwn gael ei gaffael yn wreiddiol fel contract ond bod y WCVA 
bellach wedi symud tuag at ganiatáu i arian gael ei dderbyn ar ffurf grant, a all 
roi mwy o hyblygrwydd o ran ei gaffael a’i ddefnyddio. 
 
Esboniodd Roger fod gwneud ceisiadau am arian Ewropeaidd a monitro’r 
canlyniadau a geir drwy’r arian hwn yn golygu dilyn proses fiwrocrataidd 
sylweddol—yn fwy felly na’r broses i’r rhan fwyaf o gronfeydd eraill. Mae hefyd 
gryn nifer o reolau i gadw atynt, a gall y rhain newid yn aml a bod yn agored 
i’w dehongli: er enghraifft, y rheolau ar gyfer cymorth gwladwriaethol. 
 
Yn y cyfnod ariannu Ewropeaidd blaenorol, ceisiodd yr Ymddiriedolaeth 
Arloesi yn uniongyrchol am arian gan y WCVA, a oedd yntau wedi cyflwyno 
cais gyda’r bwriad o ddosbarthu’r arian hwn wedyn. Gwelwyd bod gweithio 
gyda’r WCVA, yn hytrach na WEFO, yn ddefnyddiol oherwydd:  
 

• mae ganddo ddealltwriaeth well o’r sector gwirfoddol;  

• mae yn rhwyddach ei gyrraedd yn ddaearyddol ac felly’n haws cynnal 
trafodaethau ag ef;  

• roedd yn glir ei fod yn gweithio dros ei aelodau.  
 
Er hynny, mynegwyd pryderon i fwy na dwy flynedd fynd heibio yn y cyfnod 
2007-13 cyn bod arian ar gael a bod yr aros yn hwy byth ym maes 
cystadleurwydd. Eglurodd Roger ei fod ar ddeall bod yr oedi hwn oherwydd i 
weithdrefnau newydd gael eu rhoi ar waith wrth i’r rhaglen newydd gael ei 
chyflwyno: er enghraifft, gweithdrefnau tendro. 
 
Mynegwyd pryderon hefyd fod y WCVA bellach yn rhan o ymgynghoriadau 
parthed y rhaglen ar gyfer 2014-20, ond ymddengys fod yr arian presennol 
oddi wrth WEFO yn dod i ben ym mis Mehefin 2012. Er nad yw’r caffi’n 
dibynnu ar arian Ewropeaidd, a bod ganddo strategaeth ymadael ar gyfer 
diwedd yr arian hwnnw, gallai bwlch yn ei gyllid olygu colli staff profiadol sy’n 
gwybod sut mae’r broses fonitro’n gweithio, gan arwain at orfod hyfforddi staff 
o’r newydd yn 2014. Esboniodd Roger mai’r gwaethaf all ddigwydd yw ein bod 
yn colli’n staff profiadol i gyd, ac yn gorfod dechrau eto yn 2014... mae’n 
bwysig iawn bod y cyfnod o newid yn cael ei bontio. 
 

� Nododd Peter fod y rhain yn faterion perthnasol y gallai’r Pwyllgor eu 
codi gyda’r WCVA a WEFO. 

 
Esboniwyd hefyd fod y system gyfredol o dendro cystadleuol ar gyfer 
contractau caffael yn rhwystr sy’n cadw gwahanol asiantaethau menter 
gymdeithasol rhag cydweithio neu rannu arfer da. 
 
Gallai’r pwyslais ar sicrhau’r gwerth gorau am arian cyhoeddus hefyd arwain 
at geisiadau’n cael eu ‘tocio’ er mwyn eu hennill. Efallai y byddai gofyn i 
weithiwr llawn amser fonitro’r canlyniadau ar ben ei swydd arferol, yn hytrach 
na bod y rôl hon yn un a ariennir. Yn ogystal, gallai cyflogau staff neu nifer yr 
hyfforddeion gael eu torri er mwyn bod yn gystadleuol.  
 

� Nododd Peter fod hwn yn fater arall y gall fod yn ddefnyddiol i’r 
Pwyllgor ei godi gyda’r WCVA a WEFO. 

 


